



ข่าวสารนิเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ถนนมหาไถย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4424-3124, 0-4424-3132 โทรสาร 0-4424-3133

“นักดนตรีไทยถูกจับที่มาเลเซีย”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รายงานว่ามีนักดนตรีไทย จำนวน 5 คน (ชาย 3, หญิง 2) ถูกจับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ขณะจะเดินทางกลับประเทศไทยขอหาใช้วีซ่าและตราประทับเข้าเมืองปloom และต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้นำตัวคนไทยทั้ง 5 คน ขึ้นศาลพิจารณาคดี ซึ่งศาลได้พิพากษาให้ทุกคนมีความผิด ดังนี้ 1) ปปลอมแปลงวีซ่าเข้าเมืองปรับคนละ 3,000 ริงกิต 2) ใช้ตราประทับเข้าเมืองปloom ปรับรายละ 3,000 ริงกิต 3) พำนักเกินกำหนดปรับคนละ 10,000 ริงกิต รวมโทษปรับคนละ 16,000 ริงกิต หรือประมาณ 160,000 บาท หากไม่ชำระค่าปรับ ให้จำคุกแทนค่าปรับคนละ 8 เดือน

ทั้งนี้ มีญาติของคนไทย 1 คนได้ชำระค่าปรับให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจึงอนุญาตให้จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ส่วนคนไทยที่เหลือ 4 คน ศาลสั่งให้นำตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำ Kajang รัฐสตลังงอร์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้นัดหมายเข้าเยี่ยมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไป หากญาติสามารถหาเงินไปชำระค่าปรับได้ ก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลตามขั้นตอนต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. ปัจจุบันนักธุรกิจสถานบันเทิงมาเลเซียนิยมจ้างนักดนตรีไทยไปเล่นในบาร์ ผับ ดิสโกเทคในกรุงกัวลัมเปอร์ เมืองยะโฮร์บาห์รู และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีนายหน้าไปทาบทาม และอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตทำงานระยะสั้น หรือได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้เดินทางเข้ามาเลเซียได้ โดยยกเว้นวีซ่า 30 วัน ต่อจากนั้นจะจ้างต่ออีก 1 เดือน โดยนายหน้าจะนำหนังสือเดินทางไปทำวีซ่าขยายการขอพำนักอยู่ต่อให้ ซึ่งนายหน้าจะทำการปลอมแปลงโดยที่นักดนตรีไม่รู้ และเมื่อเดินทางกลับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะตรวจสอบการเข้าเมืองจากระบบคอมพิวเตอร์ จะพบข้อมูลการเดินทางเข้าเมืองและอยู่เกินกำหนด ซึ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจับกุม

2. ขอแจ้งเตือนนักดนตรีไทยอย่าเดินทางไปเล่นดนตรีในมาเลเซีย โดยการชักชวนของนายหน้าที่อ้างว่าให้เดินทางไปก่อนจะทำใบอนุญาตหรือขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้ได้ หากจะเดินทางไปจริงต้องมีเอกสารต้นฉบับจากทางการของมาเลเซียยื่นขันการได้รับอนุญาตให้ไปทำงานเท่านั้น จึงจะถูกต้องตามกฎหมายของมาเลเซีย
